



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายมณฑิยาน บัญตัน รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



๑. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณา ดังนี้

๑) พิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณารายละเอียดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) รวม ๖๒ กิจกรรม และกฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ ฉบับ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยวิเคราะห์แยกแยะเฉพาะประเด็นกิจกรรมและกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิเสรีภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และพบว่ากิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ จำนวน ๒๔ กิจกรรม

๒) พิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดการเสวนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... หนทางสู่การปฏิรูปด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม” ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประกอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะอนุกรรมการจึงเห็นควรจัดการเสวนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... หนทางสู่การปฏิรูปด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม” ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔

## ๒. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

พิจารณาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็นสิทธิชุมชน ป่าชุมชน และการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดิน การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตป่าไม้” โดยเชิญ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อที่ประชุม การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิชุมชน



และที่ดินชุมชน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปโดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง



### ๓. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ

ได้มีการระดมความคิดเห็นจากอนุกรรมการและที่ปรึกษา ในประเด็น (๑) การป้องกันการครอบงำสื่อมวลชนและความคิดของสังคมจากอิทธิพล การหลอมรวมสื่อ กรณีพนักงานจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล (ช่องเนชั่นทีวี) ลาออก (๒) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าครอบคลุมหรือไม่) จากกรณี การสัมภาษณ์ผู้ปกครองจากที่อยู่ของเด็ก ที่ถูกล่วงละเมิด และการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำงานสื่อที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

อันตราย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นควรเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ

### ๔. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

พิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีความทุกข์ร้อน ของประชาชนอันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บค่าเช่า ในอัตราสูง โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้การรถไฟ แห่งประเทศไทยพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยรอบของสถานีรถไฟชองแค ตลอดจนพิจารณาระเบียบของการรถไฟ แห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้กำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อหาข้อเท็จจริงใน เรื่องดังกล่าวต่อไป



